
Tólfti fundur Lýðheilsu og æskulýðsnefndar.  

Árið 2020, miðvikudagurinn 28. Október kl 16.00 kom Lýðheilsu- og æskulýðsnefnd 

saman til fundar í ráðhúsinu Flúðum. 

12. fundur kjörtímabilsins 2018-2022 

Mættir til fundar Guðríður Eva Þórarinnsdóttir formaður, Heimir Sigurðson 

nefndarmaður, Sigfríð Lárusdóttir ritari, Jón Valgeirsson sveitastjóri og Sigurjón Pétur 

Guðmundsson umsjónamaður íþróttamannvirkja. 
 

Sveitastjóri kynnir fjárhagsáætlun 2021 

• Gjaldskrá f. íþróttahús og sundlaug, hækkun um 2,7% og lendir á heppilegum krónutölum 

o Nefndin mótfallinn því að hækka árskort í sundlaug á meðan fimmtudagsopnun er 

ekki inni Nefndin vill að hærri framlög verði til sundlaugar svo hægt sé að auka 

opnunartima hennar líkt og nefndin hefur lagt til áður. Það er í samræmi við stefnu 

heilsueflandi samfélags og ætti þá sundlaugin að geta þjónað enn fleiri íbúum til 

heilsubóta. Dæmi um breyttan opnunartíma: 

i. 3x í viku opnað 6.30 – 8.30, nýta húsvörð í íþróttahúsi og svo aftur 

seinnipartinn frá 17.00/18.00 – 21.00 

ii. 2x í viku kl 16.00 – 21.00 

iii. Óbreyttur opnunartími um helgar. 

o Nefndin ítrekar punkt frá 11. Fundi uma að árskort í tækjasal og sundlaug gildi líka í 

opna tíma í íþróttahúsi. 

• Nefndin fagnar því að tæki í tækjasal hafi verið bólstruð og máluð í mars og apríl á þessu ári 

• Gunnur hefur verið ráðin sem forstöðu maður félagsmiðstöðvarinnar Zero 

o Nefndin er ángæð að heyra að það sé búið að ráða inn nýja manneskju í starfið og 

vonar að æskulýðstarfið haldi áfram að blómstra. 

• Byggingar 

o Nefndin hlakkat til að sjá frekari áform um byggingu nýrrar sundlaugar og 

íþróttamiðstöðvar sem myndi auka opnun og bæta þjónustu á öllum þessum sviðum. 

• Nefndin vill láta skoða það hvort hægt sé að auka við opnunartíma tækjasals þegar 

handavinnustofa er ekki í notkun. 

Fundi slitið 17.02 

 


